

บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กับงาน รับใช้

โดย ศจ.ทัศนพงศ์ ล.สุวรรณรัตน์

ในเวลานั้นสาวกรุ่นแรกไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือ การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เมื่อเขาเหล่านั้นเชื่อฟังตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าสั่งไว้ให้ไปคอยพระสัญญาซึ่งพระคัมภีร์บอกไว้ว่า พระเยซูคริสต์กำลังจะมาให้ไปไหนแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาคือ พระองค์ตรัสว่า “ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั้นแหละ เพราะว่าขอให้นิให้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 1:4) พระองค์กำลังไม่ให้พลาดที่จะได้รับพระสัญญานี้ ในครั้งนี้เหล่าสาวกได้เชื่อฟังพระองค์ เพราะตั้งแต่ที่พระองค์ทรงพระชนม์ขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้า ต่างกับเมื่อก่อนนั้นเขายังสงสัยในพระสัญญาต่าง ๆ ของพระองค์อยู่

จากนั้นพระสัญญาที่ทรงเสด็จมาในวันเทศกาลเพ็นเทคอสเต (กิจการ 2:1-4) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญมากของคริสตจักรในเวลานั้น เป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงงานประกาศข่าวประเสริฐที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มทำงานร่วมกับสาวก

เมื่อเปโตรขึ้นขึ้นประกาศเรื่องขององค์พระเยซูคริสตเจ้าอย่างไม่หวาดกลัวผู้ใด ต่างกับเมื่อประมาณ 6-7 อาทิตย์ที่ผ่านมาไป เปโตรคนเดียวกันนี้ได้ปฏิเสธพระเยซูในที่สาธารณะถึง 3 ครั้ง

พระสัญญาเป็นไปตามที่องค์พระเยซูเจ้าสั่งจริง ๆ พระคัมภีร์ยังบันทึกอีกว่าในเวลานั้นมีคนกลับใจรับเชื่อพระเยซูจากการที่เปโตรเทศนาถึง 3,000 คนเปโตรบอกว่า “ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกล...”

พระสัญญาที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าได้สั่งแก่เหล่าสาวกให้คอยรับก็คือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นเปาโลได้รับประสบการณ์นี้และในพระธรรมกิจการ บทที่ 19 ท่านได้ให้เราเห็นการบัพติศมาด้วยน้ำ และการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แยกกันอย่างชัดเจนพระสัญญาเป็นของผู้เชื่อทุก ๆ คน ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้

การรับใช้ของสาวกที่ปรากฏในพระธรรมกิจการ หลังจากได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวของผู้รับใช้เองได้มีการสัมผัสโดยตรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างที่ไม่เคยปรากฏในอดีตของการรับใช้ของพระผู้เป็น

เข้ามาก่อนเลย การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจากกฎบัญญัติมาเป็นพระคุณ เพราะการรับใช้ของสาวกที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้น ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องมีความเชื่อ

คริสตจักรในเวลานั้นมีหมายสำคัญตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในพระธรรม มาระโก 16: 15 หมายสำคัญและการอัศจรรย์เป็นธรรมชาติของพระเจ้าผู้ทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแม่แบบของการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่

ทุกวันนี้เรามีข้ออ้างต่าง ๆ นานาที่พยายามไม่ให้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักร เรามีพี่น้องสมาชิกที่ต้องการสัมผัสจากพระเจ้าอีกมากมาย ผู้รับใช้พระเจ้าแห่งพันธสัญญาใหม่จะต้องทำหน้าที่อันนี้

เคยมีการประกาศว่าประเสริฐรักษาโรค โดยมีซันนารีในประเทศไทยมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า เขาเพิ่งจะรู้ว่าวันนี้เองว่า พระเจ้าของศาสนาคริสต์สามารถรักษาโรคได้

พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมเมื่อพระองค์รักษาคน โรคเรื้อนเมื่อ 2,000 ปีพระองค์ก็ยังคงเหมือนเดิมในวันนี้

น่าเสียดายที่คริสตจักรของพระเจ้าที่มีการรักษาโรคที่แท้จริงและการอัศจรรย์ที่แท้จริงกลับไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ หมายสำคัญเพียงอย่างเดียวสามารถนำคน 3,000 คน มาเชื่อพระเจ้าได้ ฉะนั้นคริสตจักรของพระเจ้าย่อมมีหมายสำคัญมากกว่าอย่างเดียวยังแน่นอน

ในพระธรรมมาระโกนี้ บอกเราว่าหมายสำคัญนี้จะเกิดขึ้นตามผู้เชื่อเราจะต้องมีความเชื่อเสียก่อนที่เราจะเห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้า

ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องปกป้องระมัดระวังที่จะไม่ทำลายความเชื่อของเรา ในเรื่องการอัศจรรย์ในพระเจ้า ความเชื่อมิใช่เป็นความรู้คือรู้ว่า พระเจ้ากระทำการอัศจรรย์เท่านั้น เราจะต้องมีชีวิตในความเชื่อนี้ด้วยตัวของเราเอง

ผมมองย้อนไปดูการเริ่มต้นรับใช้พระเจ้า 3-4 ปีแรก ที่ผมรับใช้ไม่มีเงินเดือนเลย แต่พระเจ้าทางเลี้ยงดูผมและนักศึกษาที่มาเรียนในเวลานั้นด้วยการอัศจรรย์ของพระองค์ มีอยู่ครั้งหนึ่ง (จากหลาย ๆ ครั้ง) ที่อาหารหมด เงินก็ไม่มี เวลานั้นความเชื่อได้พิสูจน์อย่างเต็มที่ ผมยอมรับว่าเกือบจะหมดแรงแต่ก็ได้รับการหนุนใจจากภรรยา และอีกไม่กี่นาทีต่อมาพระเจ้ายิ่งประทานเงินมาให้พอดีสำหรับวันนั้น ไม่เพียงแต่พระเจ้าประทานเงินเลี้ยงดูเรา แม้กระทั่งต้นไม้ในบ้านที่เราเช่าอยู่นั้นก็เกิดผลออกมามากมายจนเหลือกินเหลือใช้เวลานั้น

2. ความกล้าหาญ ผู้รับใช้จะต้องกล้าหาญในพระเจ้า

หลังจากที่เปโตรมีประสบการณ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรคนเดียวที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าได้ยื่นเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์กับฝูงชนที่ร้อนระอุให้เอาพระองค์ไปตรึงเสีย ๆ

เรากำลังอยู่ในยุคที่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก วัยรุ่นยังคงตาย สังคมจะมองว่าปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่น สาเหตุที่พ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่นเพราะต้องหาเช่ากินค่า เพราะค่าครองชีพสูง เพราะรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ โทษสิ่งอื่น ๆ ในที่สุดวัยรุ่นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหากเรายอมให้สิ่งเหล่านี้เข้าสู่คริสตจักรในไม่ช้าคริสตจักรก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีข้ออ้างต่าง ๆ นานาที่จะประพฤติดังใจชอบ

ผู้รับใช้จะต้องมีความกล้าที่จะยืนหยัดบนพระวจนะของพระเจ้า ตัดสินไปตามพระวจนะของพระเจ้า มิใช่ตามความปรารถนาของสังคม สิ่งใดที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้า ผู้รับใช้จะต้องกล้าหาญที่จะปกป้องไม่ให้มีส่วนในคริสตจักรของพระเจ้า

ในอเมริกามีการต่อต้านคริสเตียน และต่อต้านการมีพระคัมภีร์ในโรงเรียนวันหนึ่งครูสาวของเด็กชั้นประถมชั้นหนึ่งนินทาให้เด็ก ๆ ในชั้นฟังว่า “คุณครูอำนวยการ (นามสมมุติ) นั้นสิ แกชอบเอาพระคัมภีร์มาอ่าน” เด็กหญิงคริสเตียนคนหนึ่งทนต่อคำเยาะเย้ยของคุณสาวคนนี้ได้จึงถามครูขึ้นมาว่า “ขอโทษค่ะคุณครู การอ่านพระคัมภีร์มันเสียหายตรงไหนคะ” คุณครูสาวผู้นั้นไม่รู้จะตอบอย่างไร แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีคำเยาะเย้ยครูอำนวยการนั้นอีกเลย เด็กหญิงคนนี้รักพระเจ้ามากจนไม่กลัวแม้กระทั่งจะยื่นขึ้นถามต่อหน้าเพื่อน ๆ ผู้รับใช้พระเจ้าบางครั้งไม่กล้าบอกว่าใครมีอาชีพอะไร หากเราไม่กล้ายืนหยัดเพื่อพระเจ้า เราก็จะตกเป็นเบี้ยล่างให้มารชาดานคอยข่มขู่เราไปเรื่อย ๆ ผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีวิญญาณเดียวกับพระเจ้าที่จะสำแดงแสงสว่างของพระเจ้าอย่างถูกต้อง หากผู้รับใช้พระเจ้ายังอายต่อพระนามของพระองค์ ก็ไม่สมควรเรียกตนเองว่าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า

3. ความชื่นชมยินดี ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง

จากพระธรรมกิจการ 2: 46 “เขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไป” อาจารย์แซมบอกว่าคริสเตียนบางคนดูเหมือนเขาบัพติศมาในน้ำมะนาว ไม่มีความชื่นชมยินดีเลย บางครั้งเรามีความเชื่อว่าการอิมเม็ร่าเริงเป็นการเสียบุคลิก ผู้รับใช้พระเจ้าบางคนวางตัวเหมือนกับคนไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจ บางทีเราปรับแบบอย่างที่ดีจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเหล่าสาวกมีความชื่นชมยินดีและคนทั้งปวงก็ชอบใจและมาเข้ากับสาวกทุก ๆ วัน ถ้าสาวกมีใบหน้าเศร้าโศกไม่มีความชื่นชมยินดี คนไม่มีใครอยากจะเป็นคริสเตียน

ความชื่นชมยินดีเป็นกำลังของเขาพระวิญญูณบริสุทธิ์จะทรงใช้เราเกิดผลของพระวิญญูณบริสุทธิ์ และความชื่นชมยินดีเป็นผลอันหนึ่งของพระวิญญูณบริสุทธิ์ ผู้รับใช้พระเจ้าอ่อนแอไม่มีกำลังที่อดอย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาขาดความชื่นชมยินดี

คริสตจักรควรจะเป็นที่สรรเสริญน่านมัสการ บางครั้งเรามีโปรแกรมมากมายจนไม่มีเวลาในพระวิญญูณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวในที่ประชุม จะเห็นว่าการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหรือการประชุมได้รู้มั่งจะมีพระพรมากมาย

สิ่งที่ผู้รับใช้ส่วนมากจะประสบปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ใจกว้างขวางงานของเราที่อยู่เฉพาะในกลุ่มของเราคณะของเรา คนของเรา หากคริสตจักรของเจ้ามีใจแคบ ก็ยากที่จะมีความชื่นชมยินดีแท้ได้ เราไม่ควรควบคุมสมาชิกจนขาดความสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีความเชื่อเดียวกัน แม้ว่าเราอาจจะต้องยอมให้สมาชิกไปอยู่กับคริสตจักรอื่น ๆ เราก็ควรมองในแง่บวกว่า ถึงอย่างไรก็เป็นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวกัน หากการไปนั้นเป็นเรื่องความสมัครใจของเขาเอง

เราควรที่จะเป็นลูกแห่งพระพรที่มีพระพรมากล้นเหลือกินเหลือใช้ จนเป็นพระพรไปสู่พี่น้องและคนยากจนทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญูณ

4. ความบริสุทธิ์ (การแยกตัวออกจากโลก) ผู้รับใช้จะต้องมีชีวิตโปรงใสเรื่องของอานาเนียและสัปปิราในพระธรรมกิจการบทที่ 5 เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นถึงการแยกระหว่างบาปกับความชอบธรรมอย่างชัดเจน หากคริสตจักรในปัจจุบันเป็นเช่นในยุคแรก เราคงจะมีเรื่องที่น่าสนใจในคริสตจักรเกือบทุกวัน

การเจิมของพระวิญญูณบริสุทธิ์จะไม่ปรากฏให้เห็นในคริสตจักรที่มีความบาป หรือมีการอะลุ่มอล่วยกับนิสัยของโลก พระองค์อธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์ที่จะอยู่ในโลกอย่างเกลื่อหรือแสงสว่าง มิใช่ที่พระองค์จะให้เราแยกตัวออกจากโลก แต่อย่าให้โลกมาอยู่ในเรา

ผู้รับใช้จะต้องฉลาดที่นำคนในโลกมาหาพระเจ้า จะต้องรู้จักพูดภาษาที่เขาเข้าใจ ขณะเดียวกันรู้จักที่จะไม่ให้อิทธิพลของโลกควบคุมรสนิยมในชีวิตของผู้รับใช้

ผู้รับใช้พระเจ้ามีเสรีภาพที่จะดำเนินอย่างสุขสบายได้ แต่ไม่ใช่สุขสบายจนเกิดความโลภในวัตถุสิ่งของ ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องไม่มีใจใฝ่ในการแสวงหาวัตถุสิ่งของในโลกนอกจากดวงวิญญูณที่หลงหาย

พระวิญญูณบริสุทธิ์จะทรงประทานของประทานในการสังเกตวิญญูณแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ การสังเกตวิญญูณนี้เป็นของประทานที่จำเป็นต่อผู้รับใช้เป็นอย่างมาก ผู้รับใช้จะต้องไวต่อสถานการณ์รอบข้างทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายพระวิญญูณ ผู้รับใช้พระเจ้าส่วนมากขาดของประทานอันนี้ จึงกระทำหลายสิ่งที่ไม่ควรทำ ขาดความหยั่งรู้ครอบครัวยับเอาอิทธิพลจากโฆษณาจาก

สื่อสารมวลชนมาเป็นมาตรฐานของลูกหรือสถาบันครอบครัว ขาดการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี หรือ ภรรยาไม่ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนสามี

พระมหากษัตริย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า จะต้องเป็นหัวใจของผู้รับใช้ทุกคน พระองค์ทรง ประทานพระสัญญาแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ การรับใช้พระเจ้าด้วยพระสัญญาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรง สัญญาเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นชัยชนะประจำวันร่วมไปกับพระองค์ เช่นเดียวกับชนอิสราเอลที่เดินเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญา เขาได้ลิ้มรสของดีในแผ่นดินนั้นเขาไม่ได้ หยุดเพียงกำแพงเมืองเยรีโคแล้วก็นั่งคอยให้แผ่นดินพระสัญญาเดินมาหาเขา หรือมองดูคนอื่นที่เข้าไป ในแผ่นดินพระสัญญาแล้วบอกว่า ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาที่จะให้เราเข้าไปในแผ่นดินพระ สัญญา พระเยซูคริสต์บอกว่า “พระบิดายอมให้ของที่ดีแก่ลูกของพระองค์” พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นยิ่ง กว่าของดี พระองค์ทรงเป็นพระสัญญาแห่งตรีเอกานุภาพ